



ประกาศโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Online
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ ๑๖/๒๕๖๕ เรื่อง การปิดสถานศึกษาและห้ามออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่มีการระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทย มีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว และในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาได้มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงของผู้ปกครองและญาติพี่น้องของนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม จึงกำหนดให้สถานศึกษาทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม งดการเรียนการสอนแบบ On site โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบ On line , On Air , On demand และ On Hand ประกอบกับนายกรัฐมนตรื โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ ๑๕) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ จึงมีคำสั่งให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ภายหลังจากวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม มีความเป็นห่วงเป็นใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อของโรคดังกล่าว โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. จัดให้มีการสอนในรูปแบบ On line , On Air , On demand และ On Hand ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๒. เลื่อนการสอบวัดผลกลางภาคไปแบบไม่มีกำหนด หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๓. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจะเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๔. ให้ยกเลิกนัดหมายนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
๕. ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On line , On Air , On demand และ On Hand โดยปฏิบัติงานภายในที่พักของตนเอง (Work from home)
๖. ในระหว่างหยุดเรียนตามประกาศนี้ให้งานอาคารสถานที่ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงอาหาร อาคารเรียนต่างๆ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือก่อนทำกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม จะทำการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อประเมินสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจ และคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ และจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Facebook หรือ Website ของโรงเรียนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมิตรชัย ไชยนาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม